

*Đơn vị: ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH KHÁNH HOÀ*

***Tham luận: “Tuổi trẻ Công an Khánh Hòa xung kích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”***

-----

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung, tuổi trẻ lực lượng Công an Khánh Hòa nói riêng đang thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; BCH Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai chương trình công tác với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật cho đoàn viên được các cấp bộ Đoàn quan tâm đẩy mạnh. Vai trò nòng cốt, xung kích của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được phát huy. Tại đại hội hôm nay; BCH Đoàn thanh niên Công an tỉnh Khánh Hoà tham gia tham luận với chủ đề ***“Tuổi trẻ Công an Khánh Hòa xung kích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”***.

Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn thanh niên Công an tỉnh Khánh Hoà là một bộ phận của lực lượng thanh niên Việt Nam, hiện có 26 cơ sở Đoàn trực thuộc và 08 cơ sở Đoàn Công an các huyện, thị xã, thành phố; chiếm hơn 60% biên chế toàn lực lượng Công an tỉnh. Với đặc thù là lực lượng thường xuyên được rèn luyện trong môi trường chiến đấu và trong các phong trào hoạt động cách mạng, tuổi trẻ thanh niên Công an Khánh Hòa đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Là lực lượng xung kích cách mạng trong sự nghiệp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng và của lực lượng CAND, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ, luôn thể hiện lòng trung thành, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng phong trào thi đua “*Vì An ninh Tổ quốc*”, đoàn viên các đơn vị đã phát huy vai trò nòng cốt đi đầu trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong 05 năm từ 2017- 2022, đoàn viên Công an tỉnh đã xung kích thực hiện nhiều kế hoạch quan trọng của Ban Giám đốc trên lĩnh vực bảo vệ an ninh

trật tự, đặc biệt vào các đợt cao điểm bảo vệ các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị - văn hóa – xã hội tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đoàn viên các đơn vị nghiệp vụ khối Cảnh sát nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân, luôn chủ động bám sát địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm; điều tra, triệt phá hàng trăm vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, mại dâm, các đường dây buôn bán hàng cấm, hàng giả góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và ma túy.... Đảm bảo quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế; tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên toà, các sự kiện chính trị - văn hoá - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội; trên các lĩnh vực quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú qua đó góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt, hằng năm thực hiện Kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; với tinh thần *“thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”*, hàng ngàn lượt đoàn viên các đơn vị nghiệp vụ khối Cảnh sát nhân dân đã không quản ngại khó khăn, kiên trì bám sát địa bàn, đối tượng; tham gia ứng trực, tuần tra khép kín địa bàn kịp thời phát hiện ngăn chặn các loại tội phạm; xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị góp phần tích cực đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, đoàn viên các đơn vị nghiệp vụ An ninh nhân dân đã không ngại khó khăn, bám sát địa bàn trọng điểm về an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh du lịch, các điểm nóng về tranh chấp khiếu kiện; tích cực nghiên cứu nắm vững phương thức hoạt động của các đối tượng phản động, thù địch, chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết về *“Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia trong tình hình mới”*, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong 05 năm qua, đoàn viên các đơn vị nghiệp vụ An ninh cùng cán bộ chiến sĩ đơn vị đã phát hiện thu giữ hàng ngàn tài liệu phản động, đòi truy; bảo vệ an toàn hàng trăm đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh nhà; triển khai hiệu quả các kế hoạch trinh sát, phòng ngừa ngăn chặn vô hiệu hoá hoạt động của bọn tình báo, gián điệp, số cơ hội chính trị. Tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện quan trọng về chính trị, ngoại giao, văn

hóa, xã hội mang tầm quốc gia và quốc tế như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XIX và HĐND các cấp; hội nghị APEC ...vv.

Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng – hậu cần, đoàn viên đã tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu suất công tác; tham mưu các cấp ủy Đảng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác và xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Thường xuyên ứng trực đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống thông tin liên lạc, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy. Tham gia quản lý, bảo quản tốt các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu của Công an tỉnh trong mọi tình huống.

Cùng với hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động tình nguyện chung sức vì cuộc sống cộng đồng được đoàn viên Công an tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng. Nội dung hoạt động tình nguyện ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng hóa về hình thức, mở rộng về quy mô, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội và đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa trong hoạt động phong trào của các cơ sở Đoàn Công an tỉnh trong những năm qua. Thông qua những hoạt động trên tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đoàn viên Công an tỉnh với đoàn viên các đơn vị; để lại ấn tượng tốt, tình cảm đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi tổ chức hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng thể trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Trong 05 năm qua, có hơn 500 lượt đoàn viên lập công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được Chính phủ, Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua "*Vì An ninh Tổ quốc*" hàng năm có trên **75%** đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến; hơn **10%** đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Qua phong trào thi đua "*Vì An ninh Tổ quốc*" đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu.

Trách nhiệm xã hội của thanh niên là một vấn đề có tính thời sự, có thể tiếp cận đa chiều và cần đặc biệt quan tâm trong thời kỳ mới. Với yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn phát triển này, đội ngũ thanh niên Công an Khánh Hòa đã và đang tiếp tục được tăng cường và ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong các đơn vị; thanh niên trong các đơn vị trực tiếp chiến đấu, cơ động, Công an cấp huyện tiếp tục tăng; trình độ của thanh niên không ngừng được nâng cao. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ với cuộc cách mạng khoa học công nghệ

4.0 đang diễn ra trong toàn cầu; âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; mặt trái cơ chế thị trường, tiêu cực xã hội; những xu hướng phát triển và định hướng giá trị trong thanh niên... tiếp tục tác động, ảnh hưởng mạnh đến thanh niên cả nước nói chung và thanh niên Công an Khánh Hòa nói riêng. Vì vậy, nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên Công an Khánh Hòa trong cuộc đấu tranh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đưa thanh niên vào các phong trào hành động Cách mạng; cá nhân mỗi thanh niên phải là người đi đầu trong các hoạt động: Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, xung kích đi đầu trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống mọi hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, thường xuyên rèn đức, luyện tài, xây dựng cho mình tác phong, hành vi ứng xử văn minh; thực hiện nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng vừa “hồng”, vừa “chuyên”./.